

โรงพิมพ์ แต่ผลผลิตของ SDU ของ สทท.11 เป็นนามธรรม ผลผลิตจึงออกมาในรูปของการบริการ ผลที่ได้คือความรู้ความเข้าใจของสาธารณชน ซึ่งการดำเนินการจะต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2548

ร.ลนท. รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา ไม่มีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดเวทีประชาคมการดำเนินการวิทยุชุมชน ณ สปข.1-3

อกช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ที่ประชุมมีมติให้ รปส.ทั้ง 3 ท่าน, ผอ.สปข.1 - 8 อกช. และ อกร. รับผิดชอบดำเนินการในการจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับมาตรฐานและกติกาดำเนินงานของวิทยุชุมชนทั่วประเทศ โดยนำผลการสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการวิทยุชุมชน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ไปเป็นแนวทางในการจัดเวทีประชาคม

ในการนี้ ได้จัดให้มีการจัดเวทีประชาคม 3 เวที ที่ สปข.1, 2 และ 3 รมต.นร. (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) ได้เดินทางไปประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการจัดเวทีประชาคม ทั้ง 3 เขต และให้ข้อสรุป ดังนี้

1. การดำเนินการวิทยุชุมชนให้ยึดตามกรอบ 30-30-15 ตามมติ ครม. และมติคณะกรรมการ กกช.

/2. การดำเนินการ....

2. การดำเนินการ ให้ยึดหลักการส่งเสริมให้ประชาชนกำกับดูแลกันเอง
3. กรณีการรบกวนสถานีหลัก โดยเฉพาะวิทยุการบินจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยขอความร่วมมือจาก กทช.

สำหรับผลการสัมมนา ได้มีข้อเสนอ ดังนี้

1. ขอเพิ่มการดำเนินการวิทยุชุมชนในลักษณะวิทยุท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยแยกกลุ่มวิทยุชุมชนกับวิทยุ SME (การประกอบวิทยุเชิงธุรกิจ เป็นกลุ่มเอกชนในพื้นที่ที่จะประกอบกิจการคล้ายกับวิทยุชุมชน แต่ไม่ใช่ชื่อวิทยุชุมชน โดยเป็นวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก) ซึ่งเรื่องนี้ กปส. ไม่มีอำนาจอนุญาต โดยจะต้องรอ กสท. และกองงาน กทช. จะรับเรื่องไว้เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กทช. ทราบต่อไป

2. ขอให้ กปส. อบรมบุคลากรทั้งด้านเทคนิคและด้านรายการ มีองค์การรองรับด้านคุณภาพเครื่องส่ง และเน้นมาตรการในการกำหนดคลื่นความถี่ การตรวจสอบระมัดระวังในการออกอากาศรบกวนสถานีหลัก

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วย)

ประธานฯ ขอขอบคุณ สปข.1 - 3 ที่ร่วมกันจัดเวทีประชาคม และการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดี ในส่วนของการเสนอขอตั้งวิทยุท้องถิ่นและวิทยุ SME นั้น ยังเป็นเรื่องไม่ถูกต้องซึ่งแตกต่างจากวิทยุ จวช. (จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน) ที่มีมติ ครม. และมติคณะกรรมการ กทช. รองรับอยู่ โดยดำเนินการภายใต้กรอบ 30-30-15 หากมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ถือว่าอยู่นอกเหนืออำนาจของ กปส. และต้องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการ กทช. และ ครม. ตามลำดับ

ผอ.สปข.5 เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า จวช. พระพุทธศาสนามีหนังสือตอบอย่างเป็นทางการขอยกเลิกการเป็น จวช. กับ กปส. โดยให้เหตุผลว่า จะขึ้นตรงต่อวิทยุศาสนา ที่กรมการศาสนาไปตั้งสถานีวิทยุลักษณะ จวช. ที่พุทธมณฑล และยิงสัญญาณให้ 75 จังหวัดส่งออกอากาศทั่วประเทศ

อกช. ชี้แจงว่า เดิมสำนักงานพระพุทธศาสนาขอตั้งสถานีหลัก และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ซึ่งกองงาน กทช. ได้มีหนังสือตอบไปแล้วว่า ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะขัดต่อกฎหมาย และจะกระทำได้เมื่อมีการจัดตั้ง กสท.

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยุ จวช.

ตามที่ กปส. มีนโยบายห้ามมิให้ผู้ใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิทยุชุมชน อาจให้เกิดความเข้าใจผิด ข้อมูลบิดเบือน โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค จึงขออำนาจและกรอบการให้ข้อมูลในส่วนของส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และให้เป็นแนวทางและขอบข่ายเดียวกัน โดยอาจเสนอเป็น PR แลกเปลี่ยน หรือให้อำนาจผู้บริหารส่วนภูมิภาคสามารถให้ข้อมูลทางวิชาการได้ นอกเหนือจากวิชาการ หรือให้อำนาจตอบในประเด็นใดบ้าง

2. การฝึกอบรม จวช.

ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีชื่อ จวช. เข้าไปเกี่ยวข้อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นข้ออ้างอ้างว่า กปส. ฝึกอบรมและอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุได้ การฝึกอบรมควรเป็นการจัดหลักสูตรที่มีหัวข้อแทรกเข้าไปได้ เช่น ฝึกอบรมในลักษณะเตรียมความพร้อมเรื่องของนักจัดรายการ เทคนิคการเป็นผู้ประกาศ และถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถทำได้ และไม่ผิดระเบียบด้วย

ประธานฯ ขอให้ กกช. และ สทท. รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับมติ กกช. โดยเฉพาะหลักเกณฑ์กำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ เสาสูงไม่เกิน 30 เมตรจากระดับพื้นดิน และรัศมีการออกอากาศไม่เกิน 15 กิโลเมตร (30-30-15) คำนิยามของวิทยุ จวช. กฎ ระเบียบ ของ กกช. ทั้ง 8 ด้าน ให้ชัดเจน การให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยุ จวช. ที่ปฏิบัติตามกรอบ โดยมีมติ ครม. และมติคณะกรรมการ กกช. รองรับ กับวิทยุ SME ที่ผิดกฎหมาย ไม่มีส่วนใดรองรับ โดยให้รวบรวมข้อมูล เป็นรูปเล่มครบถ้วน ให้เป็นข้อมูลกับทุก สปข. เพื่อแจกจ่ายสร้างความเข้าใจ โดยผู้บริหารไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูล เพียงแต่เมื่อมีผู้ประสงค์จะขอข้อมูลสามารถแจกเอกสารนี้ได้ทันที พร้อมกับนำลงในวารสาร กปส. เว็บไซต์ กปส. สื่อของ กปส. ทั้ง สวท., สทท. เครือข่ายเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้นด้วย

สำหรับในการจัดฝึกอบรมจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรหัวข้อที่ชัดเจน และไม่ควรรใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิทยุ จวช.

น.ส.ชินภัทร พุทธิชาติ (น.กปภ.) รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548 กปส. ได้เชิญนักข่าวส่วนหนึ่ง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ไปเยี่ยมชมวิทยุชุมชนที่

จ.นครปฐม ซึ่งถือเป็นวิद्यุชุมชนที่ถูกต้อง เคารพศกตกา ตามกฎเกณทที่ที่กำหนดไว้ทุกประการ ไม่มี โฆษณา แต่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนั้น ยังไปเยี่ยมชมวิद्यุชุมชนที่บ้านม่วง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสมาพันธ์วิद्यุชุมชน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวิद्यุชุมชนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในขณะนี้ เป็นวิद्यุชุมชนที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง สามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้ไม่มีโฆษณา

อกช.ชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ ห.กปก รายงาน ดังนี้

1. การจัดตั้งสมาพันธ์วิद्यุชุมชน จะจัดตั้ง 12 คน ไม่มีการจดทะเบียน ไม่มีการแจ้งใด ๆ ทั้งสิ้น สหพันธ์ฯ จะเปลี่ยนประธานทุก ๆ 2 เดือน
2. สหพันธ์มีการจัดตั้งวิद्यุชุมชนแต่แรก โดยการสนับสนุนจาก SIF และขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ไม่ต้องมีโฆษณาก็สามารถอยู่ได้เพราะมีเงินสนับสนุนจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
3. สหพันธ์ฯ มีวิद्यุในเครือข่ายกว่า 200 สถานี และมีหนังสือยืนยันว่าจะไม่เข้าเครือข่าย กปส. ฉะนั้น จะยกให้เป็นตัวอย่างไม่ได้

มติที่ประชุม

วิद्यุชุมชนของ สปช.1-3

1. รับทราบการจัดเวทีประชาคมการดำเนินการ
2. ให้ อกช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการวิद्यุชุมชน เพื่อให้ในส่วนภูมิภาคนำไปขยายผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจ
3. ให้ สปป. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับหัวข้อและหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับ อกช. และ อกค. ก่อนที่จะทำการฝึกอบรมตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินการวิद्यุชุมชน

3.2 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันพื้นที่เขตบริการของระบบการกระจายเสียงทั่วประเทศ

อกช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม คบส.ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มีมติให้กองงาน กกช. รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ป้องกันพื้นที่เขตบริการของระบบการกระจายเสียงทั่วประเทศ

กองงาน กกช. ได้จัดส่งยุทธศาสตร์ป้องกันพื้นที่เขตบริการของระบบการกระจายเสียงทั่วประเทศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทท.11 สวท. สปข.1-8 สฟป. สพท. สวค. ศสช. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้ว และขอสรุปการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มาพร้อมนี้

อกช. รายงานว่า ยุทธศาสตร์ป้องกันพื้นที่เขตบริการของการกระจายเสียงทั่วประเทศเสนอเข้ายุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีกลยุทธ์ย่อย 3 ประเด็น คือ การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการวิทยุชุมชน, การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการวิทยุชุมชน และการตรวจสอบการดำเนินการวิทยุชุมชน ทั้งด้านรายการเทคนิค และการบริการฯ

สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้มีการดำเนินการไปแล้วมากกว่า 80% ส่วนที่คงค้างอีก 20% อยู่ที่ส่วนกลาง กับมติที่จะให้ประชาชนดูแลกันเองผลการดำเนินการจะได้รายงานที่ประชุมต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องการฝึกอบรมควรเข้าเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ดำเนินการวิทยุชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตบริการของระบบกระจายเสียงทั่วประเทศ ในระหว่างที่ยังไม่มี กสช. ซึ่งขณะนี้ กปส. สูญเสียเขตบริการประมาณ 30-40% ในพื้นที่ครอบคลุมและได้รับอนุญาตทั่วประเทศ ไม่ควรลดลงมากกว่านี้ และควรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ระมัดระวังการรบกวนและอยู่ในกรอบ 30-30-15 ตามมติที่ กกช. กำหนด สามารถนำบรรจุลงในโครงการฝึกอบรมได้ และเรื่องการรบกวนนี้ รมต.นร. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ผอ.สฟป., ผอ.สวท., และ อกช.หารือ ร่วมกันในการเปิดหลักสูตร ให้เป็นประโยชน์กับ กปส. และมติที่ประชุมให้มากที่สุด ที่ประชุมได้ซักถามถึงเรื่องกำหนดปิดรับลงทะเบียนวิทยุชุมชนที่มาร่วมเครือข่าย ซึ่งขณะนี้ยังมีเข้ามาเรื่อย ๆ

อกช. ให้ข้อมูลว่า การรับลงทะเบียนเป็นมติของคณะกรรมการ กกช. เพื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนอยู่ที่ใด ฉะนั้น การจะเปิดการลงทะเบียนจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการ กกช. และกองงาน กกช. รับที่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

/มติที่ประชุม

มติที่ประชุม **รับทราบ** **และขอให้นำประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3**
ไปพิจารณาในหัวข้อการจัดหลักสูตรฝึกอบรม **เพื่อที่จะให้สมประโยชน์และ**
พร้อมเพรียงกัน

3.3 การดำเนินโครงการเครือข่ายเคเบิลทีวีของ กปส.

อกช. รายงาน ดังนี้

1. การดำเนินการภายหลังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

เรื่องคณะกรรมการ กกช. ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในการเข้าร่วมโครงการเคเบิลทีวีที่ยังไม่มีใบอนุญาตเข้ามาอยู่ในเครือข่าย กปส. ว่าจะขัดต่อ มาตรา 80 เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตความถี่ประกอบกิจการเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำเรื่องนี้เข้าหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 มีประเด็นสรุปว่า การที่ กปส. จะดำเนินการให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเข้าร่วมเครือข่าย กปส. เป็นการชั่วคราวในระหว่างรอการแต่งตั้ง กสช. กปส. จะอนุญาตเฉพาะกิจการส่งโทรทัศน์ ทางสายหรือตัวนำไฟฟ้าเท่านั้น กรณีนี้จะไม่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 80 แต่เมื่อได้พิจารณาสัญญาเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ทางสายหรือตัวนำไฟฟ้า ของ กปส. แล้วเห็นว่า ในสัญญาดังกล่าวนั้น ในข้อ 6 แสดงว่าผู้เข้าร่วมเครือข่ายต้อง 1. เสียภาษี จากการดำเนินกิจการ 2. ผู้ประกอบการได้ดำเนินกิจการวิทย์เอง โดย กปส. เป็นผู้ดำเนินการใน ลักษณะเป็นผู้กำกับดูแล และ 3. การดำเนินการดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถดำเนินการจัดผัง รายการเอง และ กปส. เห็นชอบในผังรายการ ลักษณะนี้จะคล้ายกับการให้ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมแล้วนั้น ถือว่าการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าวเข้าข่ายการ ออกใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการซึ่งขัดกับมาตรา 80 เรื่องนี้ได้นำเข้าประชุมหารือคณะย่อย ซึ่งคณะย่อยให้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวเสนอเป็น 2 ประเด็นคือ กปส. สามารถดำเนินการใน ลักษณะเข้าเครือข่ายได้หรือไม่ จะขัดต่อมาตรา 80 หรือไม่ หากประเด็นนี้พิจารณาว่าตาม กฤษฎีกาตีความว่าดำเนินการได้นั้น จะพิจารณาประเด็นที่ 2 คือ ในการเข้าเครือข่าย กปส. สัญญาที่เข้าร่วมเครือข่ายนั้นมีจุดบกพร่อง ประเด็นใดจะได้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ ความเห็น กองงาน กกช. จะได้นำเสนอที่ประชุม กกช. ต่อไป